



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ที่ - วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่ ๒๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอสรุปผลคะแนน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และ มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวคือ

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สอบ	หมายเหตุ
๐๐๑	นายสหรัฐ ฐานวิเศษ	๐๐๑	คะแนนรวม ๘๓.๘๙

เห็นควรเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ทุกประการเห็นควรพิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้างเพื่อมาปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางนธมน โหมदनอก)
ประธานกรรมการ

-ทราบ
-ดำเนินการ

(นายอุดร/คณาจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยได้ทำการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (กองช่าง)

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายสหรัฐ ฐานวิเศษ	๘๓.๘๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขอแจ้งว่าจะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ผ่านการเลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงในวันและเวลาราชการหรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๒๑๑๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุดร คณาจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง